

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### BDMS – ดักทางก่อน หรือจะรอ(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในลี้จั่วหัว... คำว่า “รอ(...?)” คือ รอตลาดขึ้นจริงๆ เสียก่อน แล้วค่อยทำตาม

ซึ่งมุมมองนี้ อาจจะไม่จำเป็นเสมอไปสำหรับใครหลายๆ คนก็ได้นะครับ หรือ บางทีจะว่าไปแล้ว การดูตลาด หรือ SET Index นั้น ก็อาจจะทำให้เราพลาดบางอย่างไปได้เช่นกัน... ลองคิดในมุมมองกลับอีกที ถ้าตลาดจะดี หรือตัวเลขของ SET Index เป็นขาขึ้นได้นั้น มันก็น่าจะมาจาก การที่ราคาของหุ้นใหญ่ๆ หรือ หุ้นส่วนใหญ่ มั่นหวังขึ้นก่อนหรือเปล่า แล้วถึงค่อยคำนวณเป็นตัวเลขรวม ส่งไปที่ตัวเลขของ SET Index ... แล้วหุ้นบางกลุ่ม หรือหุ้นกลุ่มเล็กๆ หุ้นกึ่งๆไร่นั้น การจะเน้นดูที่ ตลาด หรือ SET Index ไปพร้อมๆ กันนั้น อาจจะไม่ได้นะ เรียกว่า คนละเรื่องเลยก็มี... แล้วที่มากล่าวแบบนี้ เพื่ออะไรหรือ ก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ ก็ตอนนั้น ถ้าเราดูที่ SET Index จะเห็นว่า น่าอึดอัด หรือแกว่งแคบๆ อยู่นานแล้วนะเนี่ย หรือ ถ้าเราจะให้กรอบการแกว่งตัว ที่อาจจะเห็นแนวโน้มทางขึ้น หรือทางลงชัดๆ หน่อย ก็ลองตีแนวรับแนวต้านในกรอบการแกว่งตัวที่ผ่านมา ก็จะได้แนวต้านที่ 1650 และแนวรับที่ 1610 นั้นแปลว่า เราจะต้องรอให้ตลาดขึ้นไปขึ้น 1650 ให้ได้ก่อน แล้วจึงจะค่อยเข้าตลาด หรือเข้าซื้อหุ้น เพราะนั้น น่าจะเป็นสัญญาณทางขึ้นในระยะต่อไปได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ซื้อ หรือ อยากรขายแต่กลัวขายหมู ก็รอดู 1610 หลุดลงมามากก็เมื่อไหร่ ก็คงไม่ทำอะไร นี่เป็นเรื่องตลาด หรือตัวเลข SET Index ... แต่ถ้าหากเอาจริงๆ ลองๆ เข้าไปกดกราฟราคาหุ้นหลายๆ ตัว โดยเฉพาะหุ้นใหญ่ๆ หรือหุ้นหลักๆ ก็เหมือนมีสัญญาณดีๆ เหมือนกันนะ... แบบนี้แหละ จะลองซื้อดักทางกันหรือไม่ ก็ลองดูนะ

#### ดูตามเกม... ในช่วงที่ตลาดแกว่งตัวแคบๆ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนั้น เกมราคา BDMS

ได้ค่อยๆ ขยับขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว และนั่นไม่ใช่ขึ้นอะไรเพราะอะไรเลยนะ กราฟก็บอกว่าเป็นขาขึ้นด้วยนี่นา

แนวรับ : ... 24.5-24.0 และไม่ควรพลิกลงหลุด 23.5 ด้วย

เป้าหมาย : ... 26.5-27.0 หรือ รอบขึ้น อาจจะคาดหวัง 28 ได้

Price Chart...(BDMS)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BDMS... แต่ถ้าจะเน้นซื้อแบบลงทุน อาจจะต้องว่ากันตามรูปแบบของ MA. อีกซักกรอบ โดย เราจะเห็นว่าราคา 24.0 นั้น เส้น MA ได้เข้าสู่ภาวะ ที่เป็น Bullish Pattern นั้นแปลว่า เราจะหวังยาวๆ ได้ ถึงระดับ 36.0 กันเลยทีเดียว แต่ระยะเวลา อาจจะต้อง มากกว่า 3 เดือน ไว้ก่อน... และรูปแบบการแกว่งตัวนั้น อาจจะไม่จำเป็นที่จะขึ้นต่อเนื่องจากวันวานเลยก็ได้นะ หรือวันนั้น ถ้าจะแกว่งแคบๆ บวกไม่มาก หรือลบไม่เยอะ ก็ได้เช่นกัน เรียกว่า ถ้าไม่ต่ำกว่า 24.0 เนี่ย กำลังสวย และนั่นก็จะเป็นจังหวะให้เราได้แอบเก็บได้... แต่ถ้าจะมีการขึ้นต่อเนื่องเลย ก็ต้องตามน้ำกันแหละครับ เพราะ มี Price Pattern ที่จะขึ้นแรงๆ ต่อทันทีเลย ก็ได้เช่นกัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮี ยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ต่างไปจากนี้ในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน